

บัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



SMART Entrepreneur University
มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)



นายสมศักดิ์ วาทินชัย เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ อายุ ๔๘ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป (การตลาด) จากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูง ในการบริหารงานได้จัดให้มีกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูง และมีความแม่นยำในการทำงานสูงโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร จัดทำแผนการพัฒนาระบบการผลิต โดยเน้นความสำคัญของวัตถุดิบ และมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน ทำให้สามารถรับงานออกแบบงานผลิต และงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการได้ทุกประเภท

ผลงานด้านสังคม ได้นำความรู้ไปทำประโยชน์เชิงวิชาการให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ เป็นคณะกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องกรอบอาชีพสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเป็นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทต่าง ๆ ได้แก่ ที่ปรึกษาด้าน R&D และ Sales Manager ที่ปรึกษาการตลาดด้านส่งออก ที่ปรึกษาด้าน P&D เฟอร์นิเจอร์ส่งออก เป็นต้น รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายเชิงวิชาการให้แก่สถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนวัดคลองสวน โรงเรียนวัดศรีสงคราม โรงเรียนแหลมฟ้าผ่า เป็นต้น

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้ความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ทำให้นักศึกษามีความรู้มีทักษะเพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการโรงงานแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทำให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตรกรรมไทย)

นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔ อายุ ๘๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษามัธยมศึกษา (ศิลปศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร โดยได้รับทุนจากกรมอาชีวศึกษา ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย ได้รับราชการเป็นอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนเกษียณอายุราชการ แต่ยังคงทำงานให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ได้นำความรู้มาเขียนเอกสาร ตำราและชุดการสอนมากมาย อาทิ ตำราเรียนชุดศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ลายรดน้ำและลายกำมะลอ ช่างสิบหมู่ อภิธานศัพท์เรือนไทยภาคกลาง รวมทั้งเขียนบทโทรทัศน์และวิทยุศึกษา ได้แก่ รายการ “จดหมายเหตุกรุงศรี” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และรายการ “ฝนจากฟ้า” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ จัดการสอนปั้นตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จัดทำร่างแบบภาพจิตรกรรมและลวดลายตกแต่ง ฝาผนัง เสา ฐาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง ร่างแบบลวดลายปั้นปูนหน้าบันซุ้มคูหา ๔ ด้าน

ผลงานด้านสังคม ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ นอกจากนี้ได้รับแต่งตั้งให้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง เป็นกรรมการพิจารณาและเผยแพร่จดหมายเหตุและหมายรับสั่งจากสำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นภาควิชาบัณฑิต ราชบัณฑิตยสถาน เป็นกรรมการชำระพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นกรรมการจัดซ่อมสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม และที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำหนังสือ “พระมหาชนกร” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมเป็นผู้ริเริ่ม ร่วมก่อตั้ง พัฒนาโครงการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ที่วิทยาลัยเพาะช่าง ดำเนินโครงการจัดขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นกรรมการตัดสินการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยอีกด้วย

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความรู้และให้ความร่วมมืออุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติตลอดมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตรกรรมไทย) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์



นางสุกกี พงษ์พานิช เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ อายุ ๖๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาตรีวารสารศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ธนาकारไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ โดยใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารจัดการจนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยเห็นว่าคนเราจะเก่งบริหารงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเก่งทั้งงานและคน นอกจากนี้ยังเป็นผู้บริหารเวลาได้เป็นเยี่ยม เนื่องจากการลงทุนต้องใช้ข้อมูลมากมายและความรวดเร็วในการตัดสินใจเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ ซึ่งปัจจุบันนี้การดำเนินการเพื่อการลงทุนให้ประสบความสำเร็จต้องตัดสินใจให้ถูกกับสถานการณ์ และในเวลาที่ถูกต้อง สำหรับโลกยุคดิจิทัลนี้ ถ้าตัดสินใจเข้าการลงทุนไม่ตรงตามเวลาที่เหมาะสม ภาคธุรกิจอาจไม่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวสร้างความเสียหายให้กับกิจการได้

ผลงานด้านสังคม จากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ จึงได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการส่งออก สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้ความร่วมมือและสนับสนุน ในกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด อาทิ โครงการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาญี่ปุ่น โครงการส่งเสริมศิลปะไทยลูกทุ่ง รวมทั้งรับเชิญเป็นวิทยากรโครงการปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษา เพื่อการก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพในอนาคตของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายสัมฤทธิ์ ลิริอรามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ อายุ ๖๘ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๒ (มศ.๒) โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม และได้รับวุฒิปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท ไทยจิเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด ประธานบริษัท TJM USA LLC (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ประธานบริษัท MARC (USA) LIMITED (ประเทศฮ่องกง) บริษัท ไทยเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แวร์เฮาส์ จำกัด (GEMS BANK) และประธานบริษัท ทริปปี้ลพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านอำนวยการทำให้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการบริษัทไทยจิเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด ในการส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดและได้รับรางวัลมากมาย สร้างแบรนด์ MARC เครื่องประดับอัญมณีไทยสู่ทั่วโลก นอกจากนั้นยังได้ใช้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ อุปนายกสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ (บัตรทอง) เลขานุการสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ กรรมการตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องประดับเงิน กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น

ผลงานด้านสังคม ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนต่าง ๆ ได้แก่ อุปกรรมการศึกษาโดยบริจาคเงินและเนื้อทองเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่วิทยาลัยช่างทองหลวง และเป็นผู้ริเริ่มโครงการครูภาษาจีน โครงการคอมพิวเตอร์วันหยุด เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย โครงการห้องสมุดคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า นอกจากนี้ยังบริจาคระบบเครื่องกรองน้ำดื่มคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องสมุด ของโรงเรียนบ้านหนองแวง เป็นต้น

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด อาทิ การให้ทุนพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทุนในการฝึกงานภาคฤดูร้อน แก่นักศึกษาของสาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประติมากรรมไทย)

นายสุขุม มีพันธ เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ อายุ ๕๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียนเพาะช่าง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการ อมตลันตารีสอร์ท ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมหมื่นลิ้น จำกัด และประธานกรรมการผู้จัดการ อุทยานอาหารเกาะลันตา



ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานศิลปะ ได้ทำงานศิลปะโดยรวมรวบรวมนำอุปกรณ์วัตถุของใช้ต่าง ๆ เครื่องเรือนที่เลิกใช้เป็นที่ของเก่ามา REUSE นำมาตกแต่งอาคารโรงแรม “อมตลันตารีสอร์ท” ได้อย่างกลมกลืนจนถูกจัดให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เปรียบเสมือนประตูด่านแรกในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเมื่อมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย ก้าวแรกก็จะได้พบกับสถาปัตยกรรมชั้นยอดที่สะท้อนมนต์แห่งเอเชียใต้ได้เป็นอย่างดี การทำงานชิ้นนี้ที่ใช้ของเก่ามา REUSE เป็นการทำงานที่ยาก ต้องคำนึงถึงความสวยงามที่ลงตัว นอกจากนี้ยังจัดเป็นการอนุรักษ์ของเก่า ที่บางชิ้นมีประวัติศาสตร์ลูกหลานควรรู้ จึงจัดเก็บอย่างดี ล้วนเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าในตัวเอง อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ผลงานด้านสังคม เป็นที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ในการประกวดภาพถ่ายถึง ๒ ครั้ง ครั้งแรกเป็นของอุทยานอาหารเกาะลันตา ในหัวข้อ “กินปุ๋ ดูเรือบิน ณ สุวรรณภูมิ ยามย่ำค่ำ” และในครั้งที่ ๒ เป็นของ อมตลันตารีสอร์ท ในหัวข้อ “อมตลันตารีสอร์ท ดุจสวรรค์ แดนสุวรรณภูมิ” ในการประกวดทุกครั้ง จะมีการจัดประกวดประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นการสนับสนุนเยาวชนของชาติให้ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้การสนับสนุนกิจการของวิทยาลัยเพาะช่าง และร่วมมือในการจัดทำหนังสือ ๑๐๐ ปีเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประติมากรรมไทย) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศิลปะการถ่ายภาพ)

นายพคุณ กุลสุจริต เกิดเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ อายุ ๕๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากโรงเรียนเพาะช่าง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ อาชีวะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร้านเขียนสี จำกัด เจ้าของร้านอาหารเลอปลาแดก และนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการถ่ายภาพ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดถ่ายภาพศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในขณะนั้นที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ คือ รางวัลวันนริศ ๒ ปีซ้อน ในผลงานชื่อ “สงบ” และ “พระบรรทม” โดยรับมอบจาก หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์ พระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพะเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นอกจากนี้ยังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองยอดเยี่ยม ๒ ตัว จากโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ SHANGHAI INTERNATIONAL LONGCHIN - SON'S PHOTOGRAPHY ART AWARD และที่สำคัญ คือได้รับรางวัลด้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประเภทภาพเอกรงค์ จากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ชื่อผลงานชุด “ชาวเล” นับเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิต

ผลงานด้านสังคม จากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ จึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรที่สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ สอนถ่ายภาพแนว ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY และยังเป็นวิทยากรรับเชิญตามสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ โรงเรียนสารพัดช่างพระนคร โรงเรียนสารพัดช่างสีพระยา กรมอาชีวะ กระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการตัดสินการประกวดถ่ายภาพของสมาคมต่าง ๆ อาทิ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย สยามสมาคม และสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ เป็นต้น

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้การสนับสนุนกิจการของวิทยาลัยเพาะช่าง อาทิ ให้นักศึกษาสาขาวิชาการถ่ายภาพ ร่วมทำหน้าที่พี่เลี้ยงในโครงการต้นกล้าร้อยใจผ่านเลนส์ และเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำหนังสือ ๑๐๐ ปีเพาะช่าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศิลปะการถ่ายภาพ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)



นายวินัย หนูวัฒนา เกิดเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ อายุ ๔๓ ปี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสหบำรุงวิทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สารวัตรกำนันตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และเป็นเจ้าของธุรกิจอัจฉราพรรณอะไหล่เก่า

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ หลังจากที่ได้สำเร็จการศึกษาได้ฝึกหัดเป็นช่างซ่อมรถในละแวกบ้าน เมื่อมีความชำนาญจึงประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมรถ จนเก็บเงินได้มากพอที่จะเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ โดยรถยนต์ที่มาซ่อมส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก ต่อมามองเห็นโอกาสทางธุรกิจว่าการที่รับซื้อขายอะไหล่รถยนต์เก่าน่าจะสร้างผลกำไรได้เพิ่มขึ้น จึงทำธุรกิจทั้งสองอย่างควบคู่ไปด้วยกัน และเมื่องานรับซื้อขายอะไหล่รถยนต์เก่าดำเนินไปด้วยดีมากขึ้น จึงหันมาเปิดธุรกิจ อัจฉราพรรณอะไหล่เก่า รับซื้อขายอะไหล่รถยนต์เก่าจนประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงด้วยดีจนถึงปัจจุบัน

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้ที่ทำให้การสนับสนุนส่งเสริมบำรุงพุทธศาสนามาโดยตลอดในการสร้างศาลาการเปรียญวัดภายในตำบล และต่างจังหวัด และยังให้การสนับสนุนการศึกษา โดยบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนและเด็กยากจนในชุมชนแออัด นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในตำบลบางเลน และตำบลใกล้เคียงอีกด้วย

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด อาทิ การให้ทุนพัฒนาบุคลากร

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว)

นายศักดิ์ดา ปัญญาหาญ เกิดเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ อายุ ๕๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ๕ เทียบเท่า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จาก ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน ระบบทางไกลทางวิทยุไปรษณีย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พนักงานยาม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้นำกลุ่มจัดนิทรรศการและจำลองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ในงาน หัวหินรำลึก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และงานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้บุคคลภายนอกได้รู้จักวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยง ได้รู้จักผ้าทอ อาหาร พืช บ้าน และวัฒนธรรมอื่น ๆ ของชาวกะเหรี่ยง ก่อให้เกิดกระแสความสนใจในวัฒนธรรมกะเหรี่ยง โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาให้ความสนใจ และผู้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมป่าเกอญอป่าละอู โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เข้ามาร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมป่าเกอญอป่าละอู ชั้นที่ บ้านฟ้าประทาน หมู่ ๒ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลงานด้านสังคม ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางวัฒนธรรม เจ้าพิธีกรรม ผู้นำด้านจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านป่าละอู และการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังอาสาทำงานเพื่อชุมชน ได้แก่ เป็นสมาชิกผู้สื่อข่าวกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครมาลาเรียประจำหมู่บ้าน ปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ทำหน้าที่ประสานงาน ช่วยเหลือ แจ่งข่าว ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ เป็นล่ามแปลภาษาถิ่น และเตรียมเอกสารให้หน่วยราชการ

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับเชิญเป็นวิทยากร ในรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวแบบเดินป่า สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และผู้ประสานงานชุมชน ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการงานก่อสร้าง)



นายโสภณ ศรีราช เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ อายุ ๕๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอก การจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับ อนุปริญญา แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสีหิธาราม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนไทย เดคคอร์เรชั่น กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านเรือนไทย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัทเรือนไทยบิวเดอร์ จำกัด

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดการงานก่อสร้าง โดยเน้นคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง ทำให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จนเป็นที่ไว้วางใจให้ดำเนินงานการปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ จากประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทำให้มีแบบบ้านที่มีการจัด สิบปีบัตรแล้ว จำนวน ๒๐ แบบ

ผลงานด้านสังคม ให้คำแนะนำในการก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือน แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรมก่อสร้างให้เกิดความสวยงาม และประหยัดงบประมาณ และให้การสนับสนุนสมทบทุน การศึกษาแก่สถานศึกษาในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ได้แก่ โรงเรียนจตุรราษฎร์ จังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังเป็น ที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมประเพณีชาวเหนือในการจัดงานบุญตลาก๋วยฉลาก ที่วัด เบญจมบพิตร ดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นประจำทุกปี และยังเป็นผู้มีอุปการะกิตติมศักดิ์ ของคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยการบริจาคโลหิตจำนวน ๕๔ ครั้ง

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ใน โครงการสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้เข้าปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการจริง ทำให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่ สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการงานก่อสร้าง) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป